

นิเทศสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 84 วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

สวพ.เปิดเวทีสอนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับ ขอบทุน วช. ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. ประจำปี 2555 (ครั้งที่ 2) วันอังคารที่ 28 กันยายนนี้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับ ขอบทุน วช. 2555" เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยตามหลักวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยมี รศ.ดร.สมคิด พรหมจ้อย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์เฟื่องฟู อาคารเคียงคีรี โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 น.	ลงทะเบียน/รับเอกสาร
09.00 – 09.20 น.	กล่าวเปิดการประชุมโดยอธิการบดี (ผศ.ฉัตรชัย สุกระกาญจน์)
09.20 – 09.40 น.	บรรยายนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์)
09.40 – 12.00 น.	บรรยาย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร...ให้ผ่านการพิจารณาของ วช. วิทยากร : รศ.ดร.สมคิด พรหมจ้อย
13.00 – 16.00 น.	บรรยาย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาของ วช. (ต่อ) วิทยากร : รศ.ดร.สมคิด พรหมจ้อย
16.00 – 16.30 น.	สรุปผล / ปิดการประชุม โดยอธิการบดี

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกะติดสถานการณ์

นิเทศศาสตร์จัดโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เมื่อวันที่ 17 – 18 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 4 และแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ชั้นปีที่ 1 จัด “โครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม” โดยแบ่งเป็น 2 โครงการย่อย

กิจกรรมกับนักเรียนบกพร่องทางหูและเป็นใบ้ ร.ร.โสตศึกษา หุ่งสง

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัด “โครงการเติมรัก เติมฝัน สู่อุทยานโสตศึกษา” ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางหู และเป็นใบ้ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ฝึกให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานเป็นทีม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดรับนักเรียนพิการทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่บริการ 5 จังหวัด (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา) ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดราว 400 คน

การจัดกิจกรรมเน้นการให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางหู ได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ การลงมือปฏิบัติ และการร่วมกันทำงานเป็นทีม อาทิ กิจกรรมการวาดภาพพระบายสี หัวข้อ เรารักในหลวง, การประดิษฐ์โมบายด้วยเศษวัสดุต่างๆ และกิจกรรมสนทนาการซึ่งนักเรียนกว่า 40 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ซึ่งเป็นที่เล็งดำเนินกิจกรรมอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง สามารถสร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มได้ตลอดเวลา



หลักสูตรฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุน หรือจัดกิจกรรมเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.หนองหงส์ อ.หุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-412690 โทรสาร 075-412690 เว็บไซต์ <http://school.obec.go.th/ssn>

ปันน้ำใจให้คนไร้ที่พึ่งเป็นปีที่สอง

ต่อมาวันที่ 18 กันยายน 2553 หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัด “โครงการนิเทศศาสตร์ปันน้ำใจสู่คนไร้ที่พึ่งบ้านสิชล” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์กว่า 30 ชีวิต ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมสนทนาและเลี้ยงอาหารว่างแก่คนไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในการดำรงชีวิตแก่พวกเขา ตลอดจนได้ร่วมรับฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ฯ ทำให้ได้ทราบข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจช่วยเหลือคนด้อยโอกาสในสังคม ดังนี้

(ต่อหน้า 2)

นิเทศศาสตร์จัดโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม (ต่อจากหน้า 2)



ติดต่อได้ที่ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ (บ้านสิชล) ถนนนครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ธานี 42 หมู่ 7 ต.ทุ่งไผ่ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โทร. 075-376 226 โทรสาร 075-376227 เว็บไซต์ www.sichonhome.go.th สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บ้านสิชล) เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2543 โดยให้บริการด้านสวัสดิการสังคม ผู้ด้อยโอกาสประเภทคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อนและ

คนขอทาน โดยมีการสนับสนุนปัจจัย 4 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น บริการสังคมสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ การฝึกอาชีพและหางานทำ การนันทนาการ ท่านสามารถให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์ได้โดย บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค บริจาคเป็นเงินสด เพื่อสบทบทุนจ้างอาสาสมัครดูแลผู้รับบริการสงเคราะห์ เพื่อสบทบทุนมูลนิธิเพื่อรักและห่วงใย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้รับบริการสงเคราะห์ที่เสียชีวิตและไร้ญาติ ว่าจ้างผู้รับบริการสงเคราะห์ทำงาน ร่วมกิจกรรมนันทนาการและอื่นๆ ผู้สนใจ

โครงการเสริมสร้างนครศรีธรรมราช : “นครแห่งธรรมะและประชาธิปไตย”

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัด โครงการเสริมสร้างนครศรีธรรมราช : “นครแห่งธรรมะและประชาธิปไตย”

เพื่อแสวงหารูปแบบและแนวทางการสร้างสังคม แห่งธรรมและสังคมแห่งประชาธิปไตย ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ทั้งในด้านวิถีคิด วิถีชีวิต และจิตสำนึกในการปกครองแบบประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดความตื่นตัว ทางการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเวทีในครั้งนี้ได้แก่ รศ. ดร. โกวิทย์ พวงงาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ. ดร. ไชยยันต์ ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะผู้ประสานการจัดงานในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในวันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัฏฐา นนทโชติ
 พิสูจน์อักษร อติธำนา นายกองถพ ปรัชชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 10 ปีชาล สามวันสุดท้ายในการลงเวลาปฏิบัติราชการสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี

งานเลี้ยงเกษียณฯ แบบไฟกัสนเฉพาะกลุ่มคนกันเองยังคงมีอยู่ เมื่อวานนี้ (27 ก.ย.) นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดงานเลี้ยงมุทิตาคารวะแด่ ผศ.ศศิรัศม์ เพชรช่วย ณ ศูนย์วัฒนธรรม มีพิธีรดน้ำมุทิตาคารวะ การกล่าวแสดงมุทิตาจิต และการชานกลอนคารวะครู บรรยายภาคงานเลี้ยงเรียบร้อย แต่อบอุ่นในแบบฉบับของเอกไทย เช่นเดียวกับคนกันเองในสาขาวิชา คหกรรมฯ ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณฯ แด่อาจารย์ดวงพร พุ่มสุวรรณ ณ อาคารคหกรรมฯ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา

ส่วนเย็นนี้คนกันเองกลุ่มน้องพี่ในสาขาวิชาฟิสิกส์นัดกันไปเลี้ยงเกษียณฯแด่อาจารย์ทวีศักดิ์ อองศารา เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารชาวเรือ ถัดมาวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน คณะวิทย์ฯ จัดเลี้ยงเกษียณฯ แด่อาจารย์ทวีศักดิ์ อองศารา และอาจารย์ดวงพร พุ่มสุวรรณ ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

งานเลี้ยงเกษียณฯของลูกจ้างประจำ ปีนี้มีลุ้นไม่ลืมที่จะบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรื่องของฝนฟ้า เพราะเจ้าภาพตั้งใจจัดกันกลางแจ้งในค่ำคืนวันพุธที่ 29 กันยายนนี้ ณ ลานข้างอาคารนาฏศิลป์ว่าแล้วก็ต้องเอาใจช่วยกันหน่อย...จะได้บรรยากาศของรางวัลเวียนครกกันแบบเต็มๆ

หลังจากที่ได้จัดโครงการสอนปรับพื้นฐานฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดให้มีการสอบวัดความรู้หลังเรียน ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ทีมผู้บริหารของคณะฯ ฝากขอขอบคุณบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการดำเนินงานจนโครงการสำเร็จด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นภาพของการร่วมแรงร่วมใจ ภาพของครูผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ตลอดไป

ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เมื่อสอบปลายภาคเสร็จ มีคิวสอบวัดความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ (Exit Exam) กันต่อ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน-8 ตุลาคม 2553 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคาร 19 ห้อง 1926 และ 1927 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าสอบกันอย่างพร้อมเพรียง

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "ขณะที่คุณรอคอยสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้น ควรทำอีกสิ่งหนึ่งไปด้วย"
 สวัสดิ์ค๊ะ